

เศรษฐกิจจูงรัฐบาลเข้าเรือนวินาศ



ปี 2020 เป็นปีที่ทั่วโลกกังวลถึงความวินาศทางเศรษฐกิจถึงขนาดจะเกิด Supernova ส่วนของไทย เข้าโซนถดถอย ผลโพลล์ชี้ถึงวิกฤตศรัทธาและขาดความเชื่อมั่นในนายกฯ อย่างรุนแรงที่แก้ปัญหาไม่ได้

รัฐบาลและผู้นำรัฐบาลที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นย่อมจะอยู่ต่อไปไม่ได้ หรือทนอยู่ได้ ก็จะทำให้เศรษฐกิจไปสู่เรือนวินาศอย่างหลีกเลี่ยงมิได้

ความเชื่อมั่นของประชาชนคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการหลีกเลี่ยงเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเชื่อมั่นของผู้บริโภค (CCI) เพราะเป็นตัววัดการบริโภค การออม การลงทุนที่บ่งชี้สุขภาพเศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี

การบริโภคภายในประเทศ (Gross Domestic Expenditure-GDE) เป็นผลจาก CCI เป็นตัวจักรสำคัญตัวหนึ่งใน 3 เครื่องยนต์ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย

แต่วันนี้ GDE ของไทยตกต่ำมากเหตุจากกำลังซื้อหดตัว เนื่องจากรายได้คนไทยลดลงหนักครัวเรือนสูงขึ้น

รปท.เพิ่งแสดงความเบาใจที่อัตราเงินเฟ้อลดลง หลังจากกังวลว่า อัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นหลังลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปเมื่อกลางเดือนที่แล้ว

แต่ในความเบาใจนั้น กลับมีความกังวลซ่อนขึ้นมาว่า อัตราเงินเฟ้อต่ำ มีเหตุมาจาก GDE ต่ำ และ GDE ต่ำเป็นเพราะเม็ดเงินในตลาดมีน้อย

ยามนี้เข้าช่วงปีใหม่ อันเป็นเทศกาลรื่นเริงที่ปกติแล้วจะคึกคักที่สุดในรอบปี แต่ตลาดกลับเงียบเหงา เสื้อผ้า อาหาร ของขวัญ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ ไปจนถึงของใหญ่ๆเช่นรถยนต์ บ้าน ตกอยู่ในอาการตลาดกร่อย

ทำให้ต้องอัดฉีดแคมเปญส่งเสริมการขายกันแบบบ้าเลือด เช่นเงินดาวนอร์ดยนต์-บ้านต่ำ 10,000-50,000 บาท หรือจักรยานยนต์ที่มีป้ายวางบนานเบาะว่า "ดาวนอร์ด 0%" ไปทั่ว

รีสอร์ทและโรงแรมที่เคยเป็นที่จัดเลี้ยงประจำปีของแรงงานในช่วงเวลานี้ของทุกปีจะมีรายการจองยาวเหยียด แต่ปีนี้เหงาชนิดใจ

โรงงานปิดไปประมาณ 2,000 โรง คนตกงานนับหมื่น เป็นสาเหตุแห่งความซบเซาในฤดูขายที่เคยคึกคักที่สุดในรอบปีนี้

ความกังวลของ รปท.จึงมิใช่แต่อัตราเงินเฟ้อต่ำที่มาจากสภาพคล่องลดลงเท่านั้น หากแต่หมายถึงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่มีแนวโน้มว่า จะต้องลดลงอีกเป็นครั้งที่ 3 ในรอบปี

เพราะลดไปแล้ว 2 ครั้ง ไม่ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ค่าบาทที่ควรจะอ่อนตามดอกเบี้ย ก็อ่อนแค่ซั้วบแล้วกลับแข็งขึ้นมามาก

ซ้ำปีหน้า ไตรมาสแรก มองกันว่า ค่าบาทจะแข็งขึ้นจนถึงจริงๆ 30 บาท/ดอลลาร์ และมีความเป็นไปได้ที่จะต่ำกว่า 30 บาท/ดอลลาร์

ผู้ส่งออกเลิกฝันถึงค่าบาท/ดอลลาร์ 34 บาทกันแล้ว เมื่อตัวเลขส่งออกทั้งปี -2.5% นอกจากบาทแข็งแล้ว ปัจจัยภายนอกยังมากกระทบ นั่นคือสงครามการค้า สงครามค่าเงิน

การแข่งขันสูง และภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอยที่กดดันสินค้าไทยให้ได้รับการสั่งซื้อลดลง เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ัญญาณี อาหารและสิ่งทอ ที่เป็นตัวทำเงิน ปีนี้ยอดขายตกฮวบ

ผู้ผลิตลดกำลังผลิต บางส่วนปิดกิจการ ยอดผลิตตกต่ำที่สุดในรอบ 6 ปี โดยเฉพาะสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสัดส่วนถึง 25% ของมูลค่ารวมสินค้าส่งออก ลดกำลังผลิต

และลดการจ้างงานมากที่สุด มูลค่าส่งออกที่มีสัดส่วนในจีดีพีสูงสุดคือถึง 70% เมื่อลดลง ย่อมหมายถึงอัตราเติบโตของจีดีพีลดลง เป็นไปได้ที่จะต่ำสุดในรอบ 5 หรืออาจ 6 ปี

ปัจจัยด้านการเมืองก็เป็นปัจจัยสำคัญ การขาดเสถียรภาพของรัฐบาล ทำให้นักลงทุนและ

ดอกเบ็ญจบุรี

Dokbia Turakij
Circulation: 135,000
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 16 - อาทิตย์ 22 ธันวาคม 2562

ปีที่: 27

ฉบับที่: 1402

หน้า: 2(ล่าง)

Col.Inch: 57.44

Ad Value: 57,440

PRValue (x3): 172,320

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: เม็ดเงิน: เศรษฐกิจจูงรัฐบาลเข้าเรือนวินาศ

ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่น

การลงทุนภายในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี มีสัดส่วนแจ้งเลิกกิจการมากกว่ากิจการใหม่

ผลประกอบการของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ไม่ค่อยจะสดใส ราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าหุ้นทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value) กว่าครึ่งกระดาน ตามภาวะเศรษฐกิจที่เข้าโซนถดถอย

ภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยทำให้ผลสำรวจความเห็นของประชาชนที่มีต่อผลงานของรัฐบาลในหัวข้อ "6 เดือน นายกรัฐมนตรี ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง" ของ "นิด้าโพล" ต่อคำถามและความเห็นต่อการทำงานของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ผลออกมา ร้อยละ 33.72 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ไม่ดีเลย เพราะการบริหารงานประเทศยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่คืบหน้า แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้ ขณะที่ร้อยละ 8.92 ระบุว่า ทำงานในตำแหน่งนายกฯ ได้ดีมาก

อีกคำถามคือ ด้านประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 61.19 ระบุว่า ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานแก้ไขปัญหาของประเทศ

คนที่ตอบคำถามในกลุ่มนี้ น่าจะมีทั้งคนที่รับเงิน ชิม ซอปป ไซ้ ปนเปกกับคนที่ไม่ได้รับ แสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นดีต่อผลงานรัฐบาล พร่องความเชื่อมั่นค่อนข้างรุนแรง

ถ้ายังอยู่กันอย่างนี้ต่อไป สถานการณ์จะยิ่งทรุดหนัก

จึงน่าจะมีอีกคำถามว่า "ถ้ารัฐบาลประยุทธ์อยู่ต่อไป เศรษฐกิจไทยจะวินาศขนาดไหน"

คำตอบมี 2 ข้อให้เลือกตอบข้อเดียว คือ 1. ตมย่ำกั๋ง 2. จลาจลแบบฮ่องกง ●